



รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก  
อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

**รายงานผลการดำเนินงาน**  
**ตามแผนการเสริมสร้างวินัย**  
**คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓**

\*\*\*\*\*

**ที่มาและความสำคัญ**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของบุคลากร และประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติ เป็นเครื่องกำกับความประพฤติ และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและวางใจในการบริหารงานภาครัฐ และเพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จึงได้จัดทำแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตขึ้น เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและดำเนินการให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นั้น

เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรได้อย่างแท้จริง และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและวางใจในการบริหารงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

**ผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ**

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
<p>๑.ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และการสร้างวินัยแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น</p>	<p>เพื่อเสริมสร้างและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมและความรับผิดชอบในการป้องกันปัญหาการทุจริต</p>	<p>ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับได้เรียนและปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล</p>	<p>๑. บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. มีการจัดให้มีช่องทางกรรณการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๔. มีการเสริมสร้างและสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ให้มีคุณธรรมและจริยธรรม และการป้องกันการทุจริตฯ ภายใต้กิจกรรม/โครงการ ดังนี้</p> <p>๔.๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๔.๒ โครงการส่งเสริมประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๔.๓ โครงการส่งเสริมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๔.๔ โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยการจัดกิจกรรม ๕ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม</p>

ยุทธศาสตร์	วัตถุประสงค์	มาตรการ	ผลการดำเนินงาน
๒.บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต	เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต	<p>๒.๑ ประสานความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต</p> <p>๑. ร้อยละของระดับเหมาะสมในการเปิดช่องทางการแจ้งเบาะแส/การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามทุจริตของ อบต.</p> <p>๒. ร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑. บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติตามมาตรฐานกลางทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>๒. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่</p> <p>๓. มีการจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแนวทางจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๔. มีการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต ภายใต้กิจกรรม/โครงการ ดังนี้</p> <p>๔.๑ โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๔.๒ โครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.หนองบัวโคก (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)</p> <p>๔.๓ โครงการประชุมบูรณาการการทำงานระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานราชการ กับ อบต.หนองบัวโคก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓</p> <p>๔.๔ โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “กิจกรรมปลูกป่าปล่อยปลา ปั่นฝ้ายมีชีวิต”</p> <p>๔.๕ การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมการประชุมสภา อบต. โดยมีการประชาสัมพันธ์ประกาศเรียกประชุมสภาฯ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ไปยังกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน</p>